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Fundur settur kl. 12:00 

Mættir eru:  

Fundardagsskrá: 

1. ÓL í Frakklandi. 

a. Formaður fór yfir olympíuleikana en mikil ánægja er með þá og árangur mjög góður og 

mikil útbreiðsla. Ekkert kom uppá og heppnaðist allt mjög vel. Afreksstjóri ÍSÍ fylgdist 

mjög vel með starfi Íslendinga í skotíþróttum og var ánægður með starfið. Fór yfir það 

sem fram fór. 

b. Á fundum með ISSF kom fram að verið væri að skoða breytingar á reglum í hinum ýmsu 

greinum, eins og venjan er og eru hugmyndir í gangi en allt á byrjunarreit. 

2. Fundarhald út árið 2024. 

a. Formaður leggur til að halda fundi reglulega og jafnvel vikulega, mögulega á föstudögum 

eins og hefur verið á teams.  

i. Samþykkt að byrja á vikulegum fundum á föstudögum til að byrja með. 

3. Önnur mál. 

a. Bréf frá Skotíþróttafélagi Kópavogs. 

i. Bréfinu verði svarað efnislega en stjórn STÍ er sammála um að nefndin verði virk 

og skili fundargerðum og mæti fyrir stjórn STÍ. Nefndin skipti sjálf með sér 

verkum. 

b. Heimasíða 

i. Magnús og Sigurður ætla að halda áfram skoða heimasíðumál áfram 

c. Microsoft bussiness pakki fyrir stjórn 

i. Magnús ætlar að skoða með pakka fyrir stjórn STÍ 

d. Mótaskrá 

i. Kúlugreinamótaskrá verður komin til félagana til athugasemda í september. 

ii. Óskað verður eftir athugasemdum áður en hún verði gefin út. 

iii. Skoða þarf hversu mörg mót skal halda í hverri grein. 

iv. Lagt til að afreksstjóri leggi til fyrir næsta fund tillögu um fjölda móta. 

e. Sigurður kemur inná að STÍ gefi út ályktun um að skora á dómsmálaráðuneytið að funda 

með fund með ráðuneytinu en tveimur óskum um fund hefur ekki verið svarað  

f. Rætt um málefni hinseigins fólk, m.a. kvár og aðkoma að mótahaldi.  

i. Óskað verði eftir áliti frá ÍSÍ til að svara þeirri spurningu 

4. Fundi slitið kl. 13:15 

 


